

Nhu cầu cần bảo hộ sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ yếu của huyện Can Lộc đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Can Lộc

Can Lộc là huyện đồng bằng bán sơn địa, nằm về phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh với tổng diện tích đất tự nhiên 30.248 ha, chia làm 3 vùng sinh thái khác nhau gồm vùng Trà Sơn, vùng đồng bằng bán sơn địa và vùng trũng ven sông; có một số sản phẩm đặc sản như cam Thượng Lộc, hành tằm Thiên Lộc, rượu nếp Can Lộc... Trong đó, vùng Trà Sơn được trồng cam Thượng Lộc, vùng đồng bằng bán sơn địa trồng hành tằm Thiên Lộc, rượu nếp Can Lộc sản xuất ở cả 23 xã, thị trấn, song đặc biệt nhất là cam Thượng Lộc ngon nổi tiếng trong và ngoài tỉnh, đang là mô hình cho kinh tế khá giả của nhiều hộ và là sản phẩm chủ lực trong tái cơ cấu nông nghiệp của huyện.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn 2009 – 2015. Huyện Can Lộc đã chỉ đạo quyết liệt sản xuất, nhân rộng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn huyện đã hình thành lên nhiều mô hình, sản phẩm có giá trị và hiệu quả cao, trong đó phải kể đến sản phẩm đặc sản cam Thượng Lộc. Tổng diện tích trồng cam Thượng Lộc đến hết năm 2014 là 230 ha (diện tích cho sản phẩm 140 ha) với 540 hộ dân tham gia sản xuất (chỉ tính riêng hộ trồng từ 1000 m² trở lên). Dự kiến đến năm 2020, trên địa bàn Trà Sơn có diện tích 500 ha cam Thượng Lộc với khoảng 1.100 hộ dân tham gia; với lộ trình phát triển cam Thượng Lộc, trong năm 2015 trồng mới được 60 ha, năm 2016 dự kiến trồng mới 60 ha và năm 2017-2020 kế hoạch trồng mới thêm 150 ha.

Mục tiêu phát triển cam Thượng Lộc là vừa phát triển mở rộng diện tích, đồng thời vừa thâm canh tăng năng suất chất lượng vườn cây đã có, dự kiến đầu tư thâm canh đưa năng suất đạt 20 tấn/ha vào năm 2017 (năng suất hiện tại đạt khoảng 15 tấn/ha) và tăng năng suất lên 25 tấn/ha vào năm 2020 (trung bình 50 kg/cây).

Ước tính đến năm 2020 có tổng diện tích 500 ha, trong đó có 380 ha diện tích cây cho quả, nâng tổng sản lượng quả đạt trên 9.500 tấn/năm, ước doanh thu đạt 380 tỷ đồng/năm; đến năm 2023 có 500 ha cho quả, ước sản lượng đạt 12.500 tấn, doanh thu 500 tỷ đồng/năm.

Về chất lượng cam Thượng Lộc có mẫu mã đẹp, khi chín có màu vàng cam tươi, có chất lượng cao đặc biệt có vị thơm, ngọt dịu, thanh chua nhẹ mang

đặc trưng riêng của vùng và đã trở thành sản phẩm đặc sản của địa phương, được người dân Thượng Lộ nói riêng, vùng Trà Sơn nói chung gìn giữ và phát triển qua bao đời nay, sản phẩm hiện nay đang được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh đón nhận.

Trong thời gian tới, để sản phẩm cam Thượng Lộ đứng vững và phát triển được, việc xây dựng thương hiệu và quản lý, phát triển giá trị tài sản trí tuệ cho sản phẩm cam Thượng Lộ là hết sức cần thiết, góp phần khẳng định thương hiệu, nâng cao giá trị và khả năng cạnh tranh cho sản phẩm, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.